
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หน่วยงานภาครัฐ   ประชาชนทั่วไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน 
ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไกหรือ
วิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจาก  
ทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้อง
ประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้
วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชลบุรี  

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ ริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ประมาณ
เส้นรุ ้งที ่ ๑๒ องศา ๓๐ ลิปดา ถึง ๑๓ องศา ๔๓ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา ๔๕  ลิปดา  
ถึง ๑๐๑ องศา ๔๕ ลิปดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔  
(ถนนสายบางนา-ตราด) รวมระยะทางประมาณ  ๘๑ กิโลเมตร นอกจากนี ้ย ังมีเส้นทางหลวงพิเศษ

 
 

 
 

  
 



 

 

หมายเลข ๗ หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ ๔๕ นาทีเท่านั้น และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ             ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้                 ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก         ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

จังหวัดชลบุรี มีประชากร ๑,๕๖๕๗๔๙ 
คน ประชากรแฝง ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน  
มีพ้ืนที่ ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร  
(๒.๗ ล้ านไร่ ) การปกครองแบ่ งออกเป็น ๑๑ 
อ าเภอ ๙๒ ต าบล ๖๘๗ หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอ
เมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอ
บ้านบึง อ าเภอศรีราชา อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอ
บ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบางละมุง อ าเภอ
สัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง  

และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
๙๙ แห่ง ประกอบด้วย 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ๑ แหง่  
๒. เทศบาลนคร     ๒ แหง่  
๓. เทศบาลเมือง   ๑๐ แห่ง 
๔. เทศบาลต าบล   ๓๕ แห่ง 
๕. องค์การบริหารส่วนต าบล  ๕๐ แห่ง  
๖. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา  

วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 
“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน” 

ค าขวัญประจ าจังหวัด   
 “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย  อ้อยหวาน  จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย” 

 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม) 
  ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ในประเด็นการติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงานของจังหวัดที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ การเตรียมความ
พร้อมของจังหวัด เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และติดตามประเด็นข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการ  
 

 



 

 

๘. วิธีการประเมินผล  
 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้
ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน ๕๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 
๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย  
 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑.๑ เพศ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๘) เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๒)   
 ๑.๒ อายุ  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๒๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๘) รองลงมา ได้แก่ 
๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔) อายุมากกว่า  
๖๐ ปี จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖) และอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔) ตามล าดับ  
 ๑.๓ ระดับการศึกษา  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐) 
รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) และประถมศึกษา จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๔) ตามล าดับ 
          ๑.๔ อาชีพหลัก  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔) 
รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จ านวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔) เกษตรกรรม จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐) 
ค้าขาย จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐) และอื่น ๆ จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒) ตามล าดับ  

 ๑.๕ การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๗๔) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๘) และบุคลากรของ
ภาครัฐ จ านวน ๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๖) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร 
จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๒) และอื่น ๆ จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒) ตามล าดับ 

 ส่วนที่ ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวุฒิสภาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๗๒.๒๐ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก จ านวน ๕ ประเด็น 
ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร้อยละ ๗๘.๔๐ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ ๗๘ จากการลงพ้ืนที่ของ



 

 

สมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต ร้อยละ 
๗๖.๘๐ ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ร้อยละ ๗๐.๘๐ และท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและ
ภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๗๐ ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ร้อยละ ๖๖  

 ส่วนที่ ๓   ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง  
  ๑. กฎหมายต้องมีความเด็ดขาดและเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
  ๒. กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อเด็ก สตรี และยาเสพติด 
หมายเหตุ :  
 ลักษณะค าถามของแบบสอบถาม แบ่งระดับการวัด แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ 
โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 - การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ความคิดเห็นต่อประโยชน์  
ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม และระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากที่สดุ 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยที่สุด 

  - การค านวณค่าร้อยละเฉลี่ย 
   ร้อยละเฉลี่ย =  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากแบบสอบถาม      X   ๑๐๐ 
                                        คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 
 เนื่องจากตัวชี้วัดของโครงการ ได้ก าหนดการประเมินผลโครงการโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ จึงได้น า
สถิติค่าเฉลี่ยมาแปลเป็นค่าร้อยละ ได้ดังนี้ 

ค่าร้อยละ ความหมาย 
๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐ มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 
 



 

 

 

สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ ศาลากลางจังหวดัชลบรุี 
 

การหารือกับส่วนราชการ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย 
              ๑. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน   กรรมการ 

       ๒. นางดวงพร รอดพยาธิ์    กรรมการ 
      ๓. นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์   กรรมการ 
      ๔. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ   กรรมการ 
       ๕. นายจรินทร์ จักกะพาก   สมาชิกวุฒิสภา 

 
 
 
๑. การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของจังหวัดที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
 
 

 
 
 

ประเด็นข้อหารือกับส่วนราชการ มีดังนี้ 



 

 

 
 

๑.๑ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น ๖ ประเด็น ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑.๒ สรุปผลการด าเนินงานในประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

๒. ประเด็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชลบุรี เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้ับจากการพัฒนาโครงการ EEC มีดังนี ้
 

 

  

  การเตรียมความพร้อมของจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมได้ด าเนินการเตรียมแผนรองรับการพัฒนา
โครงการ EEC โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะมีการพัฒนาอย่างชัดเจนและมีการเตรียมพร้อมรองรับ 
เช่น การสร้างรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกาเตรียมพร้อมในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร  
การศึกษา วิจัยและเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทางจังหวัดชลบุรีได้
ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างมาก โดยจะมีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าใจและได้รับทราย
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการพัฒนาโครงการ EEC ต่อไป 

๒.๑ ประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ EEC มีดังน้ี 

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับด้านเศรษฐกิจ 
  

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี 

 
 

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะไดร้ับด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

๒.๒ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนจะได้รับจาก EEC ดังนี้ 

 
 

 
  

 

 



 

 

 
   ๒.๓ กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 

 
   ๑) จัดตั้งศูนย์ประสานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   ๒) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างการรับรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี  
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 



 

 

๓. ประเด็นข้อร้องเรียนที่ต้องการให้วุฒิสภาช่วยด าเนินการ 
 

๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแก่ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
   ๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับ EEC  
   ๒. ควรมีการวางแผนรองรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในจุดที่จะเชื่อมต่อระหว่างรถไฟ
ความเร็วสูง จุดเชื่อมต่อสนามบิน (อู่ตะเภา) และการขนส่งทางเรือ  
  
 
 
  จากการรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากส่วนราชการจังหวัด และคณะกรรมการฯ  
สรุปได้ดังนี้  

๓.๑ ประเด็นการขาดแคลนน้ าประปาบนพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง มีการน าเสนอข้อมูล ดังน้ี 
- นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้น าเสนอว่า พ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง  

เป็นพ้ืนที่เกาะกลางทะเลขนาดเล็กเป็นภูเขาเป็นที่ราบชัน ไม่มีแหล่งน้ า ผิวดินตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า  
คู คลอง ฤดูแล้งประมาณ ๕ เดือน เริ่มตั้งแต่ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี ซึ่งพบว่าประชาชนในพ้ืนที่ก็ได้มี
การกักเก็บน้ าส ารองไว้ใชป้ระมาณ ๒-๓ เดือน ไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดปี ซึ่งอ าเภอและเทศบาลเกาะสีชังได้
พยายามขุดเจาะแหล่งน้ าบาดาลส ารองไว้แจกจ่ายประชาชนในพ้ืนที่หลายครั้ง แต่พบปัญหาว่าไม่สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ได้ โดยน้ าฝน เมื่อตกลงมาไหลลงสู่ทะเล ไม่ได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า หรือบ่อน้ าที่ประชาชนได้ขุดเจาะ
ส ารองใช้น้ า รวมถึงปริมาณน้ าฝนตกในพ้ืนที่มีปริมาณน้อย อ่างเก็บน้ ามีความจุประมาณ ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร หน่วยงานเทศบาลและอ าเภอเกาะสีชังได้ประสานกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไปเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งหน่วยงานเทศบาลและอ าเภอ
เกาะสีชังได้มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่  จึงได้ช่วยเหลือโดยน างบประมาณจากภัยแล้งสนับสนุนการซื้อน้ า

 



 

 

จืดแจกจ่ายไปในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านต าบลที่มีทะเบียนราษฎรทุกครัวเรือน ซึ่งน้ าจืดที่มีการขนถ่าย
แจกจ่ายแก่ประชาชนได้ด าเนินการบรรทุกขนส่งทางเรือ 
   การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาบนพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง ในเบื้องต้น เมื่อครั้ง นายสมชาย  
คุณปลื้ม ได้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลแสนสุข ได้มีการประสานงานการประปาส่วนภูมิภาค
ด าเนินการวางท่อน้ าประปาจากอ าเภอศรีราชามาในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง แต่ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการ 
ได้หลายประการ เนื่องจากใช้งบประมาณจ านวนมาก การด าเนินการคาดว่าไม่คุ้มทุน การวางท่อส่งน้ าใต้ทะเล
เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากสมอเรือกระทบกับท่อประปา ทั้งนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยประสานบริษัทอีสท์ วอเตอร์  
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ความสามารถการผลิตน้ าทะเลมาเป็นน้ าจืด แปรรูปโดยน าน้ าทะเลมาเป็นน้ าประปาการ
ด าเนินงานช่วงแรกเป็นไปด้วยดี มีการส ารวจซ่อมบ ารุงการช ารุดเสียหายเป็นระยะ จากนั้นเริ่มพบปัญหา
คุณภาพน้ าไม่ได้มาตรฐานตามที่การประปาก าหนด บางครั้งพบว่าน้ าประปาหยุดไหล ประชาชนในพ้ืนที่ได้มี
การฟ้องร้องเทศบาลเกาะสีชัง จึงท าให้บริษัทอีสท์ วอเตอร์ ไม่ประสงค์ที่จะด าเนินการต่อไป หลังจากนั้น
เทศบาลเกาะสีชังก็ได้พยายามจัดหาหน่วยงานเอกชนเข้ามาด าเนินการต่อ ซึ่งก็พบว่ามีการบริหารงานผิดพลาด
เกิดการขาดทุนสะสมจึงต้องท าให้หยุดการจ าหน่ายน้ า ไปเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การแก้ไขปัญหาน้ า
ไม่ได้รับการแก้ไขในระยะยาว มีการแก้ไขระยะสั้น ซึ่งน างบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากส่วน
ราชการจังหวัดชลบุรี มาสนับสนุนการด าเนินการจัดซื้อน้ าแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ 
      กรณีอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง ได้มีการจัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ เกิดการช ารุด 
ทรุดโทรม ได้รับงบประมาณบางส่วนจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย จัดท ารางรับน้ าเพิ่มเติมให้มีการรับน้ าได้ แต่เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จปรากฎว่าไม่สามารถ
จัดเก็บน้ าไว้ได้ ทางเทศบาลและอ าเภอเกาะสีชังจึงต้องข้อสังเกตและได้จัดเก็บสถิติปริมาณน้ าทุกวัน  
พร้อมทั้งได้เสนอเรื่องไปยังกรมทรัพยากรน้ า เพ่ือขอให้จัดตั้งคณะท างานตรวจพิสูจน์หาสาเหตุดังกล่าว  
ซึ่งกรมทรัพยากรน้ า ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอเรื่องไปยังส่วนราชการจังหวัดให้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิสูจน์หาสาเกตุดังกล่าว แต่ในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวกลับไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์
หาสาเหตุของปัญหา มีเพียงอ านาจหน้าที่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพน้ าเท่านั้น จึงท าให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์
ปัญหาดังกล่าวได้  นอกจากนี้ ทางเทศบาลเกาะสีชัง ยังได้ชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบถึงอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลและอ าเภอเกาะสีชังว่าไม่ไดเ้ป็นกรรมการจัดซือ้จัดจ้างตามกระบวนการราชการ และได้ด าเนินการ
จัดท าหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่ก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจพิสูจน์สาเหตุอย่างเป็นทางการ  

   - นายจตุพร เอี่ยมส าอาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา  ได้น าเสนอว่า ใน
การด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคฯ ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่เทศบาลเกาะสีชังได้ประสานมายังการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เมื่อปี ๒๕๕๙  ซึ่งในคราวนั้นได้มีการจัดท าหนังสือตอบกลับไปยังเทศบาลอ าเภอ
เกาะสีชังว่า จะมีการศึกษาส ารวจออกแบบ คือ ๑) การท า (R.O.) เป็นกระบวนการผลิตน้ าบนพ้ืนที่เกาะสีชัง 
๒) การวางท่อจากฝั่งไปที่เกาะสีชัง ซึ่งการวางท่อจากฝั่งไปที่เกาะสีชังเป็นการขายน้ าแบบเว้าเซล ล่าสุด ในปี 
๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ได้จัดท าหนังสือประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา 
โดยของบประมาณเพ่ือศึกษาการวางท่อไปยังเกาะสีชัง แต่ได้รับทราบว่าสายเคเบิ้ลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ที่วางจากฝั่งไปที่เกาะสีชังเกิดการช ารุดเสียหายเนื่องจากสมอเรือ เกี่ยวสายเคเบิ้ลและช ารุด จึงต้องว่าจ้าง



 

 

บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้มาเป็นที่ปรึกษาว่าควรมีการก าหนดการวางท่อแนวใดจึงจะ
เหมาะสม ดังนั้น จึงมีข้อสังเกตว่าการวางท่อหรือการวางเคเบิ้ลแบบขนาดสั้นไม่เหมาะสมในการด าเนินการ 
และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาจากสมอเรอืท าให้ท่อเสียหายจ่ายน้ าไมไ่ด้จึงมีเห็นว่าควรศึกษาและส ารวจให้ครอบคลมุ
และถี่ถ้วนก่อนด าเนินการต่อไป  

   - ผู้อ านวยการกองแผนวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ได้แสดงความคิดเหน็ว่า การศึกษา 
และออกแบบการวางท่อ ได้รับการพิจารณางบประมาณจาก EEC ประมาณ ๒๐ ล้านบาท เพ่ือศึกษาส ารวจ
และออกแบบในเรื่องดังกล่าว โดยจะเริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ซึ่งเรื่องนี้จะมีการประชุมร่วมกันใน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ และยังได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ าประปาบนเกาะสีชังโดยการวางท่อเพ่ือจ่าย
น้ าไปยังเกาะสีชังเป็นแบบยั่งยืน แต่ก็พบว่ามีข้อติดขัดด้านกฎหมายหลายประการ รวมถึงด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน ศึกษา ส ารวจ และออกแบบอย่างรายละเอียด เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา/หวัหน้าส่วนราชการ 
- นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า ปัญหาการบริหารจัดการน้ า

บนเกาะสีชัง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด จึงอยากเห็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน และขอให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ชลบุรี รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกาะสีชังได้มีน้ าเพือ่
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอต่อไป 

- นายสุรเดช จิรัฐฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน
กรณีการวางท่อน้ าประปาลอดทะเลไปยังเกาะสีชัง โดยไม่ให้สมอเรือที่ทอดไปกระทบกับท่อน้ าประปาท่ีวางไว้
ว่า ควรก าหนดระยะรัศมีการจอดเรือเพ่ือทอดสมอให้ห่างจากแนวท่อน้ าประปา ประมาณ ๒๐๐ เมตร หรือ 
๕๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสม และก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามน าเรือมาจอดทอดสมอบริเวณบริเวณเส้นทาง
วางท่อน้ าประปาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันท่อน้ าประปารั่วหรือแตก  นอกจากปัญหาขาดแคลนน้ าประปาบนเกาะ
สีชังแล้ว เรื่องมลภาวะด้านฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการขนถ่ายสินค้าเทกอง เช่น มันส าปะหลัง ข้าว แป้ง น้ าตาล 
และถ่านหิน ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีประชาชนได้รับผลกระทบในขณะนี้  จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการในการป้องกัน และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแล หากพบ
การด าเนินการใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดให้แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป และ
เห็นว่าควรจัดสร้างท่าเรือในการขนถ่ายสินค้าเทกอง  

- ผู้แทนกรมเจ้าท่า ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องการวางแนวท่อน้ าประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าประชาบนเกาะสีชังว่า การก าหนดจุดรัศมีสามารถที่จะก าหนดได้ในเบื้องต้น แต่ปัญหาด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องส าคัญเนื่องจากเป็นท่อประปาขนาดใหญ่ ๔๐ เซนติเมตร ซึ่งควรมีการวางท่อ
จ านวน ๒ ท่อ เพ่ือส ารองไว้ในกรณีการช ารุดแตกร้าว  ส าหรับประเด็นกรณีการขนถ่ายสินค้าเทกองบนพ้ืนที่
เกาะสีชัง ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองจ านวนมากได้มีมาตรการในเบื้องต้นไว้ว่าให้มีการขนถ่ายสินค้าได้
ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็น เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย 



 

 

    
 ๓.๒ ประเด็นการแกไ้ขปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข ๓) 

- ผู้แทนจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ ได้น าเสนอว่า ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) อยู่ใน
พ้ืนที่ของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ ระหว่าง กม.๙๔+๙๒๙ - กม.๑๘๖+๓๐๗ รวมระยะทาง ๙๑.๓๐๘ 
กิโลเมตร แต่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ ดูแลบ ารุงรักษาทางหลวงดังกล่าว ตั้งแต่ กม.๙๔+๒๙๒ - กม.๑๐๓+
๗๖๐, กม. ๑๐๙+๙๐๐-กม.๑๑๖+๘๐๐, กม.๑๑๙+๕๐๐ - กม.๑๓๗+๖๔๐, กม.๑๕๓+๒๐๐ - กม.๑๘๖+
๓๐๗ รวมระยะทางจริง ๖๖,๙๗๘ กิโลเมตร ส่วนระยะทางประมาณ ๒๔,๔๐๐ กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลบางแสน, เทศบาลศรีราชาและเมืองพัทยา กรมทางหลวงมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจร ดังนี้ 

  ๑) แก้ไขการแก้ไขปัญหาจราจรทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ช่วง กม.๙๔+๒๙๒ -  
กม.๑๓๗+๖๔๐ กรมทางหลวง ได้มีการศึกษางานด้านวิศวกรรมการส ารวจออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
จราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วงจุดตัดเลี่ยงเมืองชลบุรี – จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๖ มีการแก้ไขปัญหา
จราจร ดังนี้ 

 การแก้ไขปัญหาจราจรช่วงที่ ๑ กม.๙๘+๘๕๘ ถึง กม.๑๐๓+๗๖๐ (แยกห้วยกะปิ
ถึงแยกวัดบางเป้ง) ดังน้ี  

- แยกห้วยกะปิก่อสร้างทางเลี้ยวขวาจากทางเลี่ยงเมืองเข้าชลบุรี 
- แยกคีรีก่อสร้างสะพาน ๖ ช่องจราจรข้ามทางแยก 
- แยกอ่างศิลาก่อสร้างสะพานข้ามแยกฝั่งขาเข้า ๓ ช่องจราจร 
- ช่วงทางแยกปรับผิวจราจรเป็นคอนกรีต 
- ขยายและปรับปรุงถนน เป็น ๔ ช่องจราจรต่อทิศทาง 
- ก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ าตลอดช่วงทั้ง ๒ ฝั่ง 
- รื้อสะพานข้ามห้วยกะปิและก่อสร้างใหม่ให้กลับรถใต้สะพาน ๒.๕ ม. 
- รื้อสะพานข้ามห้วยโปร่งและก่อสร้างใหม่ให้กลับรถใต้สะพาน ๒.๕ ม. 
- ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าโรงเรียนห้วยกะปิ 

 การแก้ไขปัญหาจราจรช่วงที่ ๒ กม.๑๐๙+๕๐๐ ถึง กม.๑๑๖+๘๐๐ (บางพระ) ดังน้ี  
- ปิดทางแยกบางพระ 
- ปรับปรุงทางเท้าและระบบระบายน้ า 
- ก่อสร้างสะพานบกส าหรับรถสูงไม่เกิน ๒.๕ ม. (ซอยหินเพิง ใกล้กับ CPF) 
- ปิดจุดกลับรถ ซอยเทศบาล ๕ 
- ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสุครีบให้รถสูงไม่เกิน ๒.๕ ม. กลับรถ 
- ย้ายจุดกลับรถบริเวณ หมู่บ้านไทยออย กับ ซอย ๑๔ ไปบริเวณ กม.๑๕+๒๐๐ 
- ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) บริเวณวิทยาลัยเมืองชล

บริหารธุรกิจ ๒) บริเวณโรงเรียนรัตนชัยศึกษา และ ๓) บริเวณชุมชนไทยออย 
 การแก้ไขปัญหาจราจรช่วงที่ ๓ กม.๑๑๖+๘๐๐ ถึง กม.๑๒๕+๗๐๐ (แหลมฉบัง) ดังน้ี 

-  ปรับปรุงทางเท้าและระบบระบายน้ า 
- ก่อสร้างสะพานกลับรถในทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง 



 

 

- ปิดสัญญาณไฟจราจรแยกศรีราชาฮาร์เบอร์ แยกไซโล แยกอ่าวอุดม ให้เลี้ยว
ซ้ายกลับรถที่แยกถัดไป ในชั่วโมงเร่งด่วน  

- ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) หน้าศูนย์มิซูบิชิ ๒) หน้า
ศูนยอ์ีซูซุ และ ๓) บริเวณทางแยกต่างระดับได้รับผลกระทบจากสะพานกลับรถ 

 การแก้ไขปัญหาจราจรช่วงที่ ๔ กม.๑๒๕+๗๐๐ ถึง กม.๑๓๖+๖๔๐ (บางละมุงถงึ
ทางแยกกะทิงลาย) 

-   ขยายช่องจราจรให้มีขนาด ๔ ช่องจราจรต่อทิศทางตลอดช่วง 
-   ปรับปรุง/ก่อร้างทางเท้าและระบบระบายน้ า 
-   ก่อสร้างสะพานข้าม ถ.เมืองใหม่เหนือ รถสูงไม่เกิน ๒.๕ ม. 
-   รื้อและก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านนา รถสูงไม่เกิน ๒.๕ ม 
-    รื้อและก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง รถสูงไม่เกิน ๕.๕ ม. 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีงานก่อสร้างจ านวน ๑ โครงการคือ โครงการก่อสร้างทาง
แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง ๔ จังหวัดชลบุรี กม.๑๒๖+๐๐๐ 
- กม. ๑๒๗+๒๖๕ งบประมาณ ๑๗๗.๐๐๐ ล้านบาท  

๒) การแก้ไขปัญหาจราจรทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ช่วง กม.๑๕๓+๒๐๐–กม.๑๘๖+๓๐๗ 
ปัจจุบัน มีงานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) จ านวน ๕ โครงการดังน้ี 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ อ าเภอพัทยา - อ าเภอสัตหีบ ตอน ๑ กม. 
๑๕๓+๒๐๐ – กม.๑๖๐+๕๐๐ งบประมาณ ๘๗๙.๕๖๙ ล้านบาท 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ อ าเภอพัทยา - อ าเภอสัตหีบ ตอน ๒ กม. 
๑๖๐+๕๐๐ – กม.๑๖๘+๗๐๐ งบประมาณ ๙๒๘.๖๙๐ ล้านบาท 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ อ าเภอพัทยา - อ าเภอสัตหีบ ตอน ๓ กม. 
๑๖๘+๗๐๐ –กม.๑๗๕+๔๔๒ งบประมาณ ๑,๑๓๗.๑๐๐ ล้านบาท 

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓ สาย 
อ าเภอ  สัตหีบ – อ าเภอบ้านฉาง กม.๑๗๕+๔๔๒ – กม.๑๘๕+๕๘๓ งบประมาณ ๘๙๗,๕๐๐ ล้านบาท 

- โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข ๓ กับทางหลวงหมายเลข 
๓๓๑ และทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (แยกบ้าน กม.๑๐) จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๘๙๔,๓๔๘ ล้านบาท 
 

๓) การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ในพ้ืนที่ศรีราชา 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะ  
อนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
จราจรทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ระหว่าง กม. ๑๑๖ + ๘๐๐ - กม.๑๑๙ + ๕๐๐ รวมระยะทาง ๒.๗ 
กิโลเมตร บริเวณพ้ืนที่เมืองศรีราชา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  (สกพอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร 
ดังกล่าว ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เชิญหน่วยงาน



 

 

ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา กรมทางหลวง และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีประเด็นหารือในเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณพ้ืนที่เทศบาลเมืองศรีราชา จ านวน ๒ โครงการ 
ประกอบด้วย 
           ๑. โครงการก่อสร้างทางยกระดับ กม. ๑๑๖ + ๘๔๐ – กม.๑๑๙ + ๕๐๐ งบประมาณ ๓,๐๐๐   
ล้านบาท         
           ๒. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กริมทะเลเชื่อมสะพานคลองตาเลยถึงสะพาน
เกาะลอยงบประมาณ ๕๘๐ ล้านบาท และเรื่องการถ่ายโอนทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ระหว่าง กม. 
๑๑๖ + ๘๐๐ - กม. ๑๑๙ + ๕๐๐ รวมระยะทาง ๒.๗๐ กิโลเมตร คืนให้กับกรมทางหลวง  

  จากการประชุมและการหารือในวันดังกล่าว สรุปผลประชุม ดังนี้  
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  

ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ด าเนินการศึกษาแก้ไขปญัหาในยะสั้น เช่นการจัดการจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น และให้กรม
ทางหลวงด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ส าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เช่นการสร้างทาง
ยกระดับ การสร้างทางเลี่ยงเมือง เป็นต้น และประสานส านักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป  

- เทศบาลเมืองศรีราชา ท าหนังสือไปถึงคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการถ่ายโอนทางหลวงคืนให้กับกรมทางหลวง และท าหนังสือไปถึงแขวงทางหลวง
ชลบุรี ท่ี ๒ ในเรื่องการขอการสนับสนุนจากกรมทางหลวง ในการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
และสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ผู้แทนกรมทางหลวง ได้น าข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ประสานไปยังส านักแผนกรม
ทางหลวง เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเด็นการรับมอบคืนทางหลวง และการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ในพ้ืนที่ศรีราชา ตามที่เทศบาลศรีราชา ได้แจ้งความ
จ าเป็นและข้อติดขัดในการบริหารงบประมาณและขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาจราจร ทางหลวง
หมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ในพ้ืนที่เมืองศรีราชา และได้เสนอให้หน่วยงานส่วนกลาง กรมทางหลวง เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเรื่องการถ่ายโอนทางหลวงคืนกรมทางหลวง และการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือจัดท าโครงการการ
ก่อสร้างทางยกระดับนั้น   

- แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ ได้ชีแ้จงว่า ทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วง กม.๑๑๖+๘๐๐ – 
กม.๑๑๙+๕๐๐ กรมทางหลวงได้ถา่ยโอนทางหลวงแผน่ดนิตอนดงักล่าวให้เทศบาลเมืองศรีราชา ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔ และกรมทางหลวง เคยมีหนังสือที่ คค. ๐๖๑๓๘.๓/๑๘๓๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ แจ้งตอบทางเทศบาลเมืองศรีราชา ว่าไม่สามารถรับมอบทางหลวง ช่วง กม. ดังกล่าว คืนจากเทศบาล
เมืองศรีราชา เนื่องจากติดรายละเอียด ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติฯ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ขอให้
ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ร้องขอต่อคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป และเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับมอบคืนโอนทางหลวงเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจะหา



 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรดังกล่าวต่อไป ส่วนการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในทุกมิติ 
เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในอนาคตเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ จะแจ้งหน่วยงานส่วนกลางกรมทางหลวงรับทราบอีกครั้ง เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 

จากการศึกษาและส ารวจงานด้านวิศวกรรมของกรมทางหลวงได้มีแนวทางการออกแบบ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ในพ้ืนที่ศรีราชา ออกเป็น ๒ แนวทาง 
ได้แก่ ๑) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองศรีราชา ตามแนวผังเมือง สาย จ.๑ และ ๒) ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวง
หมายเลข ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา  
- นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อเสนอแนะวา่ ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวทิ) 

เป็นถนนสายหลักของจังหวัดชลบุรี พบว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดอย่างมาก อีกทั้งบริเวณดังกล่าวไม่มี
ทางเลี่ยงเมือง และทางเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ ท าให้จราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการ  
ซึ่งเรื่องนี้ เทศบาลเมืองศรีราชาไดร้้องเรยีนมายังวฒุิสภาเพื่อให้ช่วยติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
เบื้องต้น จึงเห็นว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 
ควรมีความพร้อมด้านการคมนาคม ขนส่ง เพ่ือรองรับการพัฒนาของ EEC ในด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดชลบุรีที่จะเติบโตในอนาคตต่อไป 
  - นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อเสนอแนะว่า ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ควรน าประเด็นปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาและหารือร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมาย
เดียวกันเพื่อพัฒนาจังหวัดชลบุรี  

๓.๓ ประเด็นการการปรับปรุง หรือขยาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง เดิมชื่อโรงพยาบาลอ่าวอุดมอ าเภอศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ซึ่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง มีฐานะเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอของทางอ าเภอศรีราชา ภายใต้สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีผู้อ านวยการคนปัจจุบันคือ นายแพทย์ราเมศร์ อ าไพพิศ  
  จากการหารือร่วมกันในประเด็นการปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้ข้อสรุปดังนี้  
  - นพ.ราเมศ  ผอ.รพ.แหลมฉบัง ได้น าเสนอข้อมูลวา่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็น โรงพยาบาล
สาธารณสุขประจ าอ าเภอ มีหน้าที่หลักในการดูแลประชาชนชาวอ าเภอศรีราชาเป็นหลัก ดูแลในการถือบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประชาชนชนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานก็จะใช้บัตรประกันสังคมในการ
รักษาพยาบาล เดิมมีขนาด ๑๐ เตียง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเป็นอิสเทิร์นซีบอร์ด และมีการสร้างท่าเรือ  
และนิคมอุตสาหกรรม จึงมีการยกฐานะเป็นขนาด M๒ จ านวนเตียง ๙๐ เตียง และล่าสุดเพิ่มจ านวนเป็น ๑๕๐ 
เตียง ในอนาคตอยากมีการพัฒนาโรงพยาบาลแหลมฉบังให้ยกระดับมาเป็น โรงพยาบาลทั่วไป หรือยกฐานะ
เป็น M๑ เนื่องจากอ าเภอศรีราชาเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางหรือไข่แดงของจังหวัดชลบุรี และมีการพัฒนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรอองรับการเข้าสู่ EEC แต่อย่างไรก็ตาม ในการยกฐานะของโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ให้อยู่ในมาตรฐานระดับ M๑ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ต้องพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล โดยการให้บริการ 
ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ โดยไม่ใช้งบประมาณ และยังต้องประเมินสมรรถนะของโรงพยาบาลให้ตรง ตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้อย่างเข้มงวด ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องยากส าหรับ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้น จึงอยากให้วุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินต่าง ๆ เพ่ือให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก
สามารถพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้ามารับบริการต่อไป  
 
 



 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา/หัวหน้าส่วนราชการ 
  - นางดวงพร รอดพยาธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประเมินการเลื่อนระดับ
ของโรงพยาบาล ควรค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของโรงพยาบาลในแต่ละพ้ืนที่เข้าไปพิจารณาด้วย แลภาครัฐ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลและตรวจสอบในสถานที่โรงพยาบาลและในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง 
เข้ามาตรวจสอบการให้บริการของโรงพยาบาลและพิจารณาเรื่องจ านวนประชาชนที่เข้ามารับบริการ 
ในโรงพยาบาลร่วมด้วย เช่น กรณีที่โรงพยาบาลดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ EEC ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่
เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งจ านวนประชาชนในพ้ืนที่ร่วมด้วย นอกจากนี้ ภาครัฐหรือหน่วยงาน EEC  
ควรเข้ามาดูแลและบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเรื่องระบบสาธารณสุในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้น ให้มี
ความพร้อมรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไป  
 

****************************************** 



 

 

ภาพกิจกรรมการพบปะและหารือกับส่วนราชการ 
ณ ศาลาว่าการจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ประเด็นติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของจังหวัดที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

 
๒. ประเด็นการเตรียมพร้อมของจังหวัด เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

๓. หารือในติดตามประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนที่ต้องการให้สมาชกิวุฒิสภาช่วยด าเนินการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


